

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.50 อ่อนค่า กลับมากังวลแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด เกาะติดตัวเลขส่งออกไทย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 พ.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 36.50 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวันอังคารที่ระดับ 36.30 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทอ่อนค่าจากท้ายตลาด หลังจากทีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมรอบล่าสุด โดยยังมองว่าเงินเฟ้อยังสูงเกินไป โอกาสในการที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจึงยังมีน้อย

"สัญญาณจากเฟดหนุนค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินสำคัญส่วนใหญ่ รวมถึงสกุลเงินในภูมิภาคเข้านี้เปิดอ่อนค่า" นักบริหารการเงิน ระบุ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.35 - 36.60 บาท/ดอลลาร์

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ กระทรวงพาณิชย์ แกลงตัวเลขนำเข้า-ส่งออก เดือนเม.ย. ของไทย ส่วนคินนี้สหรัฐฯ แกลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 156.73 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันอังคารที่ระดับ 156.17 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0829 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันอังคารที่ระดับ 1.0870 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 36.267 บาท/ดอลลาร์

-นายภย ยันวันที่ 27 พ.ค. เรียกถก ครม.เศรษฐกิจ หามาตรการดันจีดีพีไทยที่โตต่ำสุดในอาเซียนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด หากช้าหวั่นเศรษฐกิจถดถอย

-จับตาศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องหรือไม่ กรณี 40 สว. เข้ายื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีแต่งตั้งให้นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

-ที่ประชุม "เฟทโก้ -สมาคมบจ." เผยทุกฝ่ายเห็นชอบแนวทางกองทุนภาษีร่วมกันแล้วพร้อมส่งหนังสือเข้าหารือกับ รมว.คลัง พิจารณาต่ออย่าโดนใจผู้ลงทุนหวังฟัน "มาร์เก็ตแคป" ที่หายไป 1 ล้านล้านกลับมา คาด 1-2 สัปดาห์ เข้าพบเพื่อผลักดันต่อ

-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) มีแผนออกพันธบัตร สีฟ้า หรือบลูบอนด์ วงเงิน 3,000 ล้านบาท ในช่วงกลางปีนี้เพื่อระดมทุนมาปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเป็นมิตรกับท่องเที่ยวและมหาสมุทร หลังที่ผ่านมาธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจสีฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมปล่อยกู้รีสอร์ทระดับไฮเอนด์ โซ/มัลดีฟส์ ซึ่งเป็นผู้ปล่อยกู้รวม วงเงินรวม 48.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,734 ล้านบาท

-กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ภาคเอกชนบราซิลอยู่ระหว่างเจรจนำเข้าข้าว 75,000 ตัน จากประเทศไทย เพื่อชดเชยการสูญเสียการเก็บเกี่ยวที่อาจเกิดขึ้นใน Rio Grande do Sul ซึ่งถูกน้ำท่วมอย่างหนัก

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้ำและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า หากข้อมูลบ่งชี้เงินเฟ้อชะลอตัว

- รายงานการประชุมประจำวันที่ 30 เม.ย.-1 พ.ค. ระบุว่า กรรมการเฟดได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและไม่มั่นใจว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงมากพอที่จะทำให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้หรือไม่ โดยกรรมการเฟดมองว่า แม้เงินเฟ้อของสหรัฐชะลอตัวลงในปีที่แล้ว แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อได้ปรับตัวลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2%

รายงานดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น โดยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 59% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้อย่างน้อย 0.25% ในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งลดลงจากระดับ 65.7% ในการสำรวจวันก่อนหน้า

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันพุธ (22 พ.ค.) หลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี้ว่ากรรมการเฟดมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 2,400 ดอลลาร์ในวันพุธ (22 พ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากแรงขายทำกำไร และจากการที่นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน

- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเปิดเผยวันนี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนเม.ย. จากเฟดชิคาโก, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอลและยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีค่าใช้จ่ายหรือค่าชื้อวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้